

ทลายผ้าจับเด็ก200

นำเสนอเมื่อ : 30 พ.ย. 2552

ทลายผ้าจับเด็ก200



โจอายุไม่เกิน20ปีปท.จ่อฟันทองที่ป.ป.ส.-บช.ปส.-ป.ป.ท. ร่วมกันค้นผ้า "โมทาว์นบางกอก" ทองที่ สน.ห้วยขวาง

พบวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี มีผู้คุมกว่าสองร้อยคน แถม ยังไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการ รรท.ผบช.น.ขอเวลาตรวจสอบขอเท็จจริง ก่อนลงนงานตำรวจทองที่ ผบก.น.1 ยันจับเป็นประจำ แต่ครั้งนี้อาจรอดหูรอดตา ป.ป.ท.ชู หากพบปล่อยปลละละเลยจะจัดการฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ เตรียมสั่งปิดผ้าฉาว 30 วัน งงตัวเลขคนถูกจับของ ป.ป.ส. กับ บก.น.1 ไม่ตรงกัน

สามหน่วยงาน ป.ป.ส. บช.บช.และ ป.ป.ท.ตรวจค้นผ้า "โมทาว์นบางกอก" เจอเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปมีผู้คุมกว่า 200 คน เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 29 พ.ย.นายประยงค์ ปรีญาจิตต์ ผอ. ป.ป.ส. กทม.นายวัฒนา จอมพลาพล ผอ.สวนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ป.ป.ส. กทม.ร่วมกับ พล.ต.ต.แสงสุรย กรรณสูตร ผบก. ปส.1 บช. ปส. พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศิริทรัพย์ ผกก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. พ.ต.ท.สมบุญธ สวารสิทธิ์ ผอ.สปท.2 ป.ป.ท. และ พ.ต.ท.วันนพ สมจิตนากุล ผอ.สปท.5 ป.ป.ท. นำกำลังเจ้าหน้าที่ 100 นาย เขตรตรวจค้นร้าน "โมทาว์น บางกอก" ซอยรัชดา 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตห้วยขวาง กทม.

พบนักเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นทั้งชายและหญิงกว่า 300 คน กำลังดื่มกินและเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพยายามวิ่งหนีออกจากราน แต่ถูกกันเอาไว้ หลังจากทางร้านเปิดไฟแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ให้นักเที่ยวทุกคนเข้าแถวตรวจบัตรประชาชน และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจบัตรประชาชนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งชายและหญิง 219 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 14-16 ปี อายุน้อยที่สุดคือ 13 ปี 1 คน ส่วนที่ไม่พกบัตรประชาชนและอ้างว่าอายุ 20 ปีแล้ว 10 คน ขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะพบฉี่มีผลเป็นบวกหรือฉี่สีม่วง 32 คน แบ่งเป็นชาย 11 คน หญิง 21 คน ในจำนวนนี้มีเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี 28 คน สำหรับพวกที่อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่มีบัตรประชาชนส่งให้ สน.ห้วยขวาง เจ้าของทองที่ทำประวัติและติดต่อผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้าน ส่วนพวกที่ปัสสาวะเป็นสีม่วง นำตัวส่ง บช.ปส. ดำเนินคดีต่อไป

นายประยงค์ ปรีญาจิตต์ ผอ.ป.ป.ส.กทม.กล่าวว่า การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองจำนวนมาก จึงสั่งให้ตนหาข้อมูล เมื่อทราบว่ารานแห่งนี้ได้กอายุต่ำกว่า 20 ปีมาผู้คุม จึงสนธิกำลังร่วมกับ บช.ปส. และ ป.ป.ท. เขตรตรวจคนดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบใบอนุญาตเปิดสถานบริการ จำหน่ายสุรา และต่อเติมอาคารสถานที่ จากนายอริช ศิริพันธ์ อายุ 31 ปี ที่รับเป็นผู้จัดการราน ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตใดๆ เบื้องต้นจึงแจ้งขอหาไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการ และปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้ามาใช้บริการ

สำหรับยาเสพติดตรวจค้นแล้วไม่พบ จะมีเพียงผู้มาเที่ยวมีปัสสาวะเป็นสีม่วงเท่านั้น
ตรงนี้จะดำเนินการเป็นรายๆไป และหลังจากนี้จะมีการระดมตรวจคนสถานบันเทิง รวมไปถึงชุมชน
โรงเรียนและตามโรงงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่วนตัวบุคคลก็จะเน้นตรวจสอบทั้งผู้เสพ ผู้ค้า
และกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
คาดว่าในปีนี้จะนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดให้ได้ถึง 5 หมื่นคน

ด้าน พ.ต.ท.วันนพ สมจิตนากุล ผอ.สพท.5 ป.ป.ท. กล่าวด้วยว่า การสนธิกำลังของ 3
หน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อให้ตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิงต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
จากการตรวจสอบในครั้งนี้ ก็พบว่าไม่มีใบอนุญาต และยังให้เยาวชนเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
จึงให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพื่อตรวจสอบว่า ตำรวจท้องที่มีการปล่อยปละละเลย
ไม่ตรวจสอบกวาดล้างสถานบันเทิงของของตัวเองหรือไม่ หากพบว่ามี การปล่อยปละละเลย
ป.ป.ท.ก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะที่ 3 หน่วยงานกำลังตรวจคนสถานบันเทิงบางกอก อยู่ นั้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สน.ห้วยขวาง นำกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้ามา เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการตรวจคนในครั้งนี้
แต่ถูกปฏิเสธ

สายวันเดียวกัน พล.ต.ท.สันฐาน ชยนนท์ รรท.ผบช.น.
กล่าวถึงกรณีการเข้าจับกุมสถานบริการโคมทาวนบางกอกว่า
ถือเป็นความบกพร่องของท้องที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปใช้บริการ แล้วยังมีอีก 3
รายที่มีใจสีม่วง ซึ่งในสวนของผู้เที่ยว ผู้เสพ ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไป
สวนท้องที่ที่ปล่อยปละละเลยนั้นก็มีกฎระเบียบเป็นมาตรฐานระบุไว้อยู่แล้ว
เพียงแต่ขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดก่อน

ต่อมาในช่วงบ่าย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผบ.ก.น.1 และ พ.ต.อ.วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ รุ่ง ผบ.ก.น.1
เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ สน.ห้วยขวาง โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม. จากนั้น พล.ต.ต.วิชัยให้สัมภาษณ์ว่า
หลังเกิดเรื่องผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตนและ พ.ต.อ.วีรวิทย์มาเช็กข้อมูลที่โรงพักอย่างเร่งด่วน
พบว่าพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต
และจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่เจ้าของสถานบริการดังกล่าวไปแล้ว
สวนยอดของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเนื่องจากมีใจสีม่วง มีทั้งสิ้น 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน
ไม่พกพาบัตรประชาชน 136 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 54 คน และตรวจคนบุคคลที่มีอายุเกิน 18
ปีไปแล้วอีก 82 คน สำหรับการเข้าจับกุมสถานบริการในท้องที่นั้น
ตำรวจรวมกันปฏิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์และวันเสาร์อยู่แล้ว แต่ในครั้งนี้อย่างยอมรับว่าอาจจะมึนหรือหลุดตาไปบ้าง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆให้แน่ชัดเสียก่อนที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ยืนยันว่าไม่ได้ออกโรงปกป้องลูกน้อง แต่ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ

ด้านนายประยงค์ ปรีชาจิตต์ ผอ.ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์อีกครั้งในช่วงบ่ายว่า
จากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อคืนนี้สรุปมียอดนักท่องเที่ยวที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ถูกจับกุมตัวได้ 221 คน
ในจำนวนนี้มีเด็ก อายุ 13-16 ปี ที่ยังไม่มียบัตรประชาชนประมาณ 10 คน ส่วนผลการตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยว 34 คน
แบ่งเป็นหญิง 23 คน และ ชาย 11 คน เบื้องต้นปรากฏว่าพบสารเมทแอมเฟตามีน ในตัวผู้ต้องหาชาย 2 คน
และหญิง 1 คน ส่วนผลการตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาที่เหลืออีก 31 คน ยังต้องรอผลอีกประมาณ 3
วันจึงจะทราบแน่ชัด ขณะเดียวกันหลังจากนี้จะมีการสั่งปิดสถานบริการดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน

ขณะที่ พล.ต.ต.อดิเทพ ปัญจมานนท์ รรท.ผบช.ปส. กล่าวว่า
ผลงานการจับกุมสถานบันเทิงโคมทาวนบางกอก เมื่อคืนนี้ตนได้รับการประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ป.ป.ส.และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ของกระทรวงยุติธรรม โดยการปฏิบัติจะใช้กำลังหลักของ บช.ปส.เขาดำเนินการ
ซึ่งหลังจากนี้ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมกันเร่งรัดดำเนินการนโยบายปราบปรามยาเสพติดในเชิงรุกให้มากขึ้น

โดยเฉพาะตามสถานบริการต่างๆ ซึ่งวิธีการปฏิบัติก็คือจะมีการสนธิกำลังกันออกสุ่มตรวจตามผับ
หรือสถานบันเทิงต้องสงสัยหากพบว่ามี การปล่อยปละละเลยก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ที่มา www.thairath.co.th/today